



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง  
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง กำหนดแนวปฏิบัติและการกำกับดูแลองค์กรที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการสากลของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) รวมทั้งแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญใน ๕ หมวด ดังนี้

หมวดที่ ๑ สิทธิของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงให้ความสำคัญต่อสิทธิของประชาชนโดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือรื้อถอนสิทธิของประชาชน และได้กำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อต่างๆ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ สิทธิในการเสนอระเบียบ และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสภา ตลอดจนสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรับฟังและเสนอความคิดเห็นในการประชุม โดยกำหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

หมวดที่ ๒ การปฏิบัติต่อประชาชนอย่างเท่าเทียม

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงปฏิบัติต่อประชาชนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยนายกององค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลให้องค์กร มีการปฏิบัติและปกป้องสิทธิของประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ กำหนดให้มีการใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันทั้งประชาชนทุกราย กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้งของผลประโยชน์หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

หมวดที่ ๓ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่มีตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับองค์กร เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ ดูแลให้มั่นใจว่า องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดงได้ดำเนินการให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความแข็งแกร่งขององค์กร การรักษาสິงแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมวดที่ ๔ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ โดยได้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงิน อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาโดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ทั้ง

ด้านบวกและด้านลบ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนด กฎหมาย ข้อบังคับขององค์กร และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ ๕ ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลแดงโดยการนำ นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง และคณะผู้บริหาร จึงได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินงาน มีระบบการติดตาม และวัดผลการบริหารงานของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระ รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลองค์กรที่ดีในเรื่องต่างๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗



(นายบัญญัติษฐ์ นวมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดง